

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN TÂN BIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /KH-UBND

Thị trấn Tân Biên, ngày tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2024 của UBND huyện Tân Biên về việc tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Biên xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các Chỉ thị, Quy định, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ, vui Xuân, đón Tết.

Đảm bảo các điều kiện phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết, chăm lo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; phương châm không để hộ gia đình không có điều kiện vui Xuân, đón Tết; không để xảy ra trường hợp mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân với tinh thần phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, tiết kiệm, an toàn, đảm bảo trang trọng, thiết thực, đảm bảo cả hệ thống chính trị và thu hút được sự tham gia của người dân. Thông qua các hoạt động cổ vũ, tạo sự đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 và tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025.

Các Ban ngành, đoàn thể thị trấn tăng cường tinh thần trách nhiệm đối với từng hoạt động; xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Hoạt động tuyên truyền

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn thị trấn về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thành tựu về kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên nói chung và thị trấn Tân Biên nói riêng nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo không khí phấn khởi, quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ năm 2024.

Hình thức tuyên truyền: Trên đài truyền thanh thị trấn và các cụm loa khu phố; Băng ron, pano, cờ, phướn; Tổ chức các hội thi, các hoạt động văn hóa, thể thao,...

Chủ trì tham mưu: Công chức Văn hóa – Thông tin.

Phân công thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng, MTTQ, các đoàn thể, các khu phố.

2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ

Tổ chức các hoạt động, hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân mừng Đảng, mừng Xuân. (Tổ chức giải bóng chuyền, giải bóng bàn, giải văn nghệ chào mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024...)

Chủ trì tham mưu: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng,

Phân công thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng, Công đoàn cơ sở Thị trấn, các trường học, khu phố

3. Công tác chỉnh trang đô thị, trang trí, đường phố

Vận động tổ chức, cá nhân và các hộ gia đình thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh, trang hoàng nhà cửa chào đón năm mới.

Chủ trì tham mưu: Công chức Địa chính- Xây dựng

Phân công thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể thị trấn; các khu phố.

4. Họp mặt đối tượng chính sách, người có công

Chủ trì tham mưu: Công chức TBXH

Phân công thực hiện: Ủy ban nhân dân Thị Trấn

5. Các hoạt động thăm hỏi

Thăm các gia đình chính sách và các công dân tròn 100 tuổi, trên 100 tuổi Phối hợp với đoàn tỉnh thăm các gia đình chính sách và các công dân tròn 100 tuổi, trên 100 tuổi.

Thăm, chúc Tết: các cơ sở tôn giáo; cán bộ lãnh đạo Thị trấn qua các thời kỳ; gia đình người có công với cách mạng; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; các đơn vị trực Tết tại địa phương (Công an, Quân sự, Ban BVDP); các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn; gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2024.

Chủ trì tham mưu: Công chức TBXH

Phân công thực hiện: Công chức TBXH phối hợp UBMTTQVN thị trấn tham mưu Đảng ủy, UBND Thị trấn thành lập các đoàn đi thăm, chúc tết theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm VH TT & HTCD

Xây dựng kế hoạch hoặc tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn ban hành Kế hoạch tổ chức từng hoạt động.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội

Vận động trong hội viên, đoàn viên tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác tuyên truyền, huy động sự đóng góp của xã hội để các cấp các ngành thực hiện công tác an sinh xã hội trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn chủ trì, tổ chức các hoạt động họp mặt chức sắc, tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

3. Công an thị trấn

Bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối các hoạt động, các mục tiêu bảo vệ, các địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của thị trấn, có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và đối tượng chống đối, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo đảm an ninh thông tin, an toàn mạng quốc gia.

Triển khai có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế (buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả...) và vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động người dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép; không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; hạn chế tối đa tình trạng cháy nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông; bố trí đủ lực lượng và phương tiện, ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm; giải tỏa kịp thời khi xảy ra ùn tắc, không để ùn tắc kéo dài, nhất là trong thời gian giáp Tết và ngay sau Tết; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

4. Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn

Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác nắm tình hình, có biện pháp để phòng các diễn biến bất lợi liên quan đến chủ quyền, quốc phòng, an ninh quốc gia để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là ma túy, vận chuyển pháo, chủ động, tích cực tham gia.

5. Công chức VHXXH phụ trách Thương binh và Xã hội

Tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người dân gặp khó khăn,...) để quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết.

Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo đảm tất cả trẻ em đều được đón Tết vui tươi; tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn, tiết kiệm cho người dân.

6. Công chức VHXXH phụ trách Văn hóa và Thông tin

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của địa phương.

Tham mưu UBND thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024).

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng thị trấn tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đảm bảo lành mạnh, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, xây dựng chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú.

Phối hợp kiểm tra, giám sát các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, huyện.

Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính.

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng thị trấn, khu phố hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc theo đúng quy định.

7. Công chức Tài chính- Kế toán

Cân đối nguồn ngân sách thị trấn đảm bảo thực hiện Kế hoạch và đúng quy định.

Kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, tài sản công.

Quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ; hướng dẫn cân đối sử dụng ngân sách các cấp theo đúng quy định; đáp ứng đầy đủ, kịp thời trước Tết nhu cầu chi lương, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, công chức Nhà nước, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng chính sách, có công, hộ nghèo nhằm bảo đảm an sinh xã hội trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.

8. Công chức Địa chính- Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng, khu phố thực hiện việc chỉnh trang đô thị, trang hoàng đường phố gọn gàng, sạch đẹp đảm bảo tạo không khí tươi vui, phấn khởi chào đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Phối hợp ngành chức năng kiểm tra, rà soát hệ thống biển báo; nâng cao điều kiện đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao thông, các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông và có biện pháp cảnh báo hoặc khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố.

9. Trạm Y tế thị trấn

Chủ động giám sát, phát hiện các tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan.

Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết.

10. Các khu phố

Căn cứ Kế hoạch này, các khu phố tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Xuân Giáp Thìn 2024.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ, buôn bán và đốt pháo.

Tiến hành rà soát, nắm chắc các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện ăn Tết để hỗ trợ kịp thời, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng, tuyệt đối không để tiêu cực xảy ra.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn 2024 của Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Biên./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng VH TT;
- Thường trực Đảng ủy;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- BQL các khu phố;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**